

Làm sao để biết điểm mạnh của bản thân và trả lời khi phỏng vấn

Ừ thì mình muốn Xem vào một văn phòng nhân sự của một công ty lớn, bởi vì hiện tại mình cũng đang là sinh viên 5 2 ấy nhưng mà hiện tại thì 5, 2 bọn mình chưa được học về chuyên môn của ngành này nên mình cũng chưa từng biết là cái ngành này làm như thế nào và phải làm những gì, nhưng mà mình vẫn muốn theo đuổi và tìm hiểu Xem cái ngành mà mình đã chọn không. Bây giờ mình chưa có định hướng gì, mình học thì mình học kinh tế cái gì mình biết mình học marketing í mình của mình thì nó khá là đa dạng lĩnh vực.

Ờ hiện tại thì mình đang đi tập của công ty cũng như là đã cùng trải qua với công việc thì mình ăn với nhau. Trong quá trình tìm hiểu Xem là mình thích cái gì nhất để có thể là có một cái định hướng nghề nghiệp lâu dài. Em tương lai ời, khi nào thấy mình đang học ngành kế toán, mọi người đều nghĩ là mình ra trường sẽ là một bài toán, nhưng mà hiện tại thì công việc đang rất là khó khăn, bởi vì các nhà tuyển dụng thì chuẩn bị kế toán, bây giờ thì đều yêu cầu ứng viên mới ra trường đã có 2 5 kinh nghiệm nhưng mà mình mới ra trường thì lấy đâu ra 2 5 kinh nghiệm hoặc không thì. Ờ đồng lương cũng sẽ rất bèo bọt, mình có chỉ có thể làm tập sinh hoặc là làm+ tác viên thôi. Vấn đề này chuẩn bị rất là lo lắng. Nam theo mình thì một ứng viên mà được các nhà tuyển dụng chọn phải là một người giỏi, có năng lực, có thái độ làm việc tốt, rất là chăm chỉ trong công việc và khi mà phỏng vấn phải gây một cái ấn tượng tốt thì mới được tuyển vào công ty thì nhà tuyển dụng nào cũng mong muốn một kiên. Ờ= khá gọn này à? Chị này ờ tiếng anh tốt này ờ có đi học văn phòng này, vân vân, vân, vân vân thì bộ đầu tiên xuất sắc không nhất thiết là phải có= cấp giỏi hay là có nhiều kinh nghiệm với mình. Thái độ công việc chính là quan trọng nhất, sự năng động, sự sáng tạo và sự nhiệt tình trong công việc. Em cũng không muốn gì hả? Mình thì mình thì mình học, truyền thông mình bảo á quan tâm đến các MV ờ.

Và MC thì mình nghĩ là họ cần những ứng viên đấy, họ chất sáng tạo. Một điều căn bản thì là bạn phải có một cái. Những kiến thức chuyên môn, thế mạnh kinh hoàng, vững chắc, ờ có cái sự nhạy bén với thị trường. Ngoài ra thì là bạn phải có kỹ năng ma thuật tốt cũng như là cái kỹ năng mềm tốt. Em à quan trọng, bạn có chịu được khổ?